

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN ĐẠI LỘC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc**

Số 103/UBND-VHTT

Đại Lộc, ngày 09 tháng 5 năm 2019

V/v tăng cường quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở

Kính gửi:

- Phòng Văn hóa và Thông tin huyện;
- Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh - Truyền hình huyện;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn;
- Trung tâm Văn hóa - Thể thao các xã, thị trấn.

Trong những năm qua, cơ sở vật chất văn hóa, thể thao trên địa bàn huyện được tăng cường đầu tư hơn trước, tạo điều kiện tổ chức tốt các hoạt động văn hóa - thể thao. Đối với cấp xã, tính đến cuối năm 2018, trên địa bàn huyện có 11 xã đã đạt chuẩn về Trung tâm Văn hóa - Thể thao; 103 thôn có Nhà Văn hoá - Khu Thể thao đạt chuẩn. Một số Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã, Nhà Văn hoá - Khu Thể thao thôn bước đầu hoạt động có hiệu quả, tổ chức được nhiều hoạt động tuyên truyền, văn hóa, thể thao và thành lập được một số câu lạc bộ sở thích.

Tuy nhiên, qua khảo sát của các ngành chức năng, một số thiết chế văn hóa, thể dục - thể thao ở cơ sở chưa phát huy hết hiệu quả và đang thiếu phương tiện, trang thiết bị hoạt động. Một số thư viện xã, phòng đọc sách báo thôn hoạt động cầm chừng hoặc không hoạt động dẫn đến phong trào văn hóa đọc trong cộng đồng chưa mạnh. Một số Trung tâm Văn hóa - Thể thao, Nhà Văn hoá - Khu Thể thao chưa được quản lý tốt; còn lúng túng trong khâu tổ chức, nội dung hoạt động chưa thiết thực, phong phú làm giảm sức hút đối với nhân dân đến sinh hoạt văn hóa, luyện tập thể dục thể thao, vui chơi giải trí, giao lưu và học tập.

Để thực hiện tốt Công văn số 2071/UBND-KGVX ngày 18/4/2019 của UBND tỉnh và Công văn số 501/SVHTTDL-NSVHGĐ ngày 03/5/2019 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở; Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt các công việc sau:

1. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao trên địa bàn huyện Đại Lộc giai đoạn 2016-2021 gắn với thực hiện Quyết định số 2164/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở giai đoạn 2013-2020, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 2563/QĐ-BVHTTDL ngày 03/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt Đề án “Nâng cao hiệu quả hoạt động các thiết chế văn hóa, thể thao ở nông thôn”.

2. Tăng cường công tác quản lý hoạt động của Trung tâm Văn hoá - Thể thao cấp xã, Nhà Văn hoá - Khu Thể thao thôn theo hướng xây dựng và thực hiện tốt Nội quy, Quy chế hoạt động. Phân công nhiệm vụ và nâng cao trách



nhiệm của Ban Chủ nhiệm Trung tâm Văn hoá - Thể thao cấp xã và Ban Quản lý Nhà Văn hoá - Khu Thể thao thôn trong quản lý, bảo quản và phát huy giá trị sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị của Nhà Văn hóa, Nhà thi đấu đa chức năng, sân vận động...

Ban Chủ nhiệm Trung tâm Văn hoá - Thể thao cấp xã phải thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của Ban Quản lý Nhà Văn hoá - Khu Thể thao thôn, khu phố.

Đối với các thôn, khu phố có sự sáp nhập, các địa phương cần bố trí, sắp xếp lại cơ sở vật chất dôi dư cho phù hợp với tình hình cụ thể và có kế hoạch phát huy hiệu quả hoạt động các thiết chế văn hóa, thể thao, tránh tình trạng lãng phí.

3. Nâng cao chất lượng, hiệu quả và đa dạng hóa các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao tại các thiết chế văn hóa cơ sở gắn với thực hiện tốt Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa".

Hằng năm, Trung tâm Văn hoá - Thể thao cấp xã phải xây dựng chương trình công tác trên cơ sở phối hợp liên tịch với các ngành, đoàn thể ở địa phương, đảm bảo tất cả các hoạt động văn hóa - thể thao ở địa phương trong năm phải quy lại một đầu mối là Trung tâm Văn hoá - Thể thao cấp xã, tránh tình trạng ngành nào, đoàn thể, tổ chức nào cũng tự đứng ra tổ chức các hoạt động, dẫn đến sự trùng lặp và gây lãng phí về kinh phí, con người, thời gian, và đặc biệt là không phát huy được công năng của các thiết chế văn hóa, thể thao đã được đầu tư xây dựng từ nhiều năm nay. Chương trình công tác năm cần thể hiện: Nội dung hoạt động, người chịu trách nhiệm chỉ đạo, đơn vị thực hiện, đơn vị phối hợp, thời gian hoàn thành. Hằng tháng, quý, 6 tháng, Ban Chủ nhiệm Trung tâm Văn hoá - Thể thao tổ chức họp đánh giá kết quả hoạt động và triển khai nhiệm vụ thời gian đến.

UBND cấp xã phê duyệt chương trình công tác năm của Trung tâm Văn hóa - Thể thao, đảm bảo hoạt động thường xuyên, nội dung phong phú, thiết thực.

4. Tiếp tục chăm lo xây dựng và mở rộng hơn nữa hệ thống các loại hình câu lạc bộ văn hóa, thể thao tại Trung tâm Văn hoá - Thể thao cấp xã, Nhà Văn hoá - Khu Thể thao thôn nhằm tập hợp những người có sở thích về văn hóa - nghệ thuật, thể dục - thể thao và làm nòng cốt cho phát triển văn hóa, thể thao quần chúng một cách bền vững, thu hút đông đảo người dân tích cực tham gia tại các thiết chế văn hóa, thể thao cấp xã, thôn.

5. Tập trung củng cố và khôi phục hoạt động của thư viện cấp xã và phòng đọc sách thôn, khu phố, làm cơ sở quan trọng để phát triển mạnh *văn hóa đọc* trong cộng đồng. Đồng thời, chỉ đạo đẩy mạnh Cuộc vận động "Mỗi người dân đóng góp một cuốn sách để xây dựng thư viện xã và phòng đọc sách báo thôn".

Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về công tác "phòng chống đuối nước cho trẻ em", "về bảo vệ bản thân và phòng chống xâm hại". Chủ động phối hợp với các tổ chức, cá nhân dạy bơi và các lớp kỹ năng sống cho trẻ em, đặc biệt là trong dịp hè.

6. Các địa phương tiếp tục làm tốt công tác quy hoạch và dành quỹ đất cho các công trình văn hóa, thể thao cơ sở ở vị trí trung tâm, thuận lợi cho sinh hoạt của nhân dân. Ưu tiên các nguồn lực để xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao phù hợp với quy hoạch phát triển đô thị, phân bố dân cư...Rà soát, cải tạo, nâng cấp các thiết chế văn hóa, thể thao hiện có; bổ sung trang thiết bị hoạt động, thay thế những trang thiết bị cũ, lạc hậu, duy tu, sửa chữa công trình theo định kỳ.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ trương xã hội hóa nhằm huy động nguồn lực hợp pháp từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để xây dựng và tổ chức hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao xã, thôn; khu vui chơi giải trí dành cho trẻ em và người cao tuổi. Khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư kinh doanh các dịch vụ văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí trong các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở đã được Nhà nước đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật.

7. Hằng năm, các địa phương bố trí ngân sách để đầu tư xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị để phát huy cơ sở vật chất của các thiết chế văn hóa - thể thao ở cơ sở hiện có. Nghiên cứu bố trí hợp lý kinh phí sự nghiệp hằng năm cho Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã để chủ động tổ chức có hiệu quả các hoạt động văn hóa - thể thao nhằm vừa phục vụ tốt yêu cầu nhiệm vụ chính trị địa phương, vừa đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa ngày càng tăng của nhân dân.

8. Hằng năm, UBND cấp xã tổ chức các đợt kiểm tra, giám sát nội dung hoạt động tại các cơ sở của Trung tâm Văn hóa - Thể thao cấp xã, Nhà Văn hóa-Khu Thể thao thôn như thư viện, phòng truyền thống, điểm vui chơi giải trí, câu lạc bộ văn hóa, thể dục thể thao...đảm bảo nội dung và hoạt động phù hợp, an toàn, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, tập luyện cho mọi người, đặc biệt là trẻ em.

9. Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh - Truyền hình huyện tăng cường hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ; Phòng Văn hóa và Thông tin tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với Trung tâm Văn hóa - Thể thao cấp xã. Thường xuyên theo dõi, đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở để xem xét, xếp loại thi đua, khen thưởng cuối năm đối với Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Ngành Văn hóa - Thông tin đảm bảo chính xác, thực chất.

10. Hằng năm, UBND và Trung tâm Văn hóa - Thể thao các xã, thị trấn báo cáo kết quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở về UBND huyện (qua Phòng Văn hóa và Thông tin) trước ngày 20/11./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- TT Huyện ủy;
- TT HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Lưu: VTLT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Hữu Vũ